

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>สัญญาให้บริการสินเชื่อ</p> <p>ในสัญญานี้ คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัท อีออน ธนสิริบริทธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) คำว่า “สมาชิก” หมายถึง ลูกค้าผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท</p> <p>1. กฎเกณฑ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายรวมทั้งก่อนการขอรับสินเชื่อ โดยการขอรับสินเชื่อจะถือว่าสมาชิกตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา ผู้ต้องการใช้บัญชีสินเชื่อ เงินใจ และเอกสารอื่นที่บริษัทแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นครั้งคราว รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับสมาชิก คำขอ ความตกลงและความยินยอมของสมาชิกที่ได้กระทำผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของบริษัท (AEON THAI MOBILE Application) (“แอปพลิเคชัน”) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเอทีเอ็ม หรือช่องทางอื่นใด ซึ่งถือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ทุกประการ</p> <p>อนึ่ง บัตรสมาชิกทุกใบและบัญชีสินเชื่อทุกบัญชีที่บริษัทอนุมัติให้แก่สมาชิกทั้งในปัจจุบันและในภายหน้าให้อยู่ภายใต้บังคับของสัญญานี้ เว้นแต่จะให้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้มีสัญญาให้บริการสินเชื่อที่ขัดกันและแย้งข้อมูลบัญชีสินเชื่อของบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาต่ออายุบัญชีสินเชื่อให้แก่สมาชิกได้ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาต่ออายุบัญชีสินเชื่อให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด</p> <p>2. สมาชิกทุกใบและบัญชีสินเชื่อทุกบัญชีที่บริษัทอนุมัติให้แก่สมาชิกนั้นเป็นฉบับชั่วคราวและในภายหน้าให้อยู่ภายใต้บังคับของสัญญานี้ เว้นแต่จะให้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้มีสัญญาให้บริการสินเชื่อที่ขัดกันและแย้งข้อมูลบัญชีสินเชื่อของบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาต่ออายุบัญชีสินเชื่อให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด</p> <p>3. บัญชีสินเชื่อสามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน เว้นแต่มีการระบุหรือยกเลิกบัญชีก่อนวันหมดอายุ สมาชิกตกลงให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกและแจ้งข้อมูลบัญชีสินเชื่อให้แก่สมาชิกได้ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาต่ออายุบัญชีสินเชื่อให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด</p> <p>4. ในกรณีที่สมาชิกมีบัญชีสินเชื่อมากกว่า 1 บัญชี วงเงินสินเชื่อของบัญชีสินเชื่อซึ่งทุกบัญชีจะเป็นวงเงินสินเชื่อเดียวกัน สมาชิกสามารถจะสินเชื่อได้ทีละใบ ยอดเงินสินเชื่อคำต่อรายการและระยะเวลาการผ่อนชำระ ในกรณีผ่อนชำระเป็นไปตามที่บริษัท ธนาคาร ร้านค้า หรือผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อที่สามารถใช้ได้จะคงไม่เกินจำนวนอันเป็นส่วนต่างระหว่างวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติกับยอดเงินสินเชื่อที่ใช้ไปแล้ว และยังมีได้ชำระคืนแก่บริษัท ไม่ว่าจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> <p>5. คู่สัญญาตกลงว่าจะการใช้หมายเลขบัญชีสินเชื่อ หรือเลขประจำตัวประชาชน ควบคุมการลงนามหรือชื่อบนใบบันทึกการคำสินค้า/บริการ</p>	<p>หรือผู้ให้บริการอื่นที่บริษัทกำหนด ตลอดจนการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกหรือบัญชีสินเชื่อของสมาชิกอื่น</p> <p>2.2 เบิกถอนเงินสดเพื่อที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือผู้ให้บริการอื่นที่บริษัทกำหนด</p> <p>2.3 หากบัญชีสินเชื่อเพื่อชำระราคาสินค้าหรือค่าบริการที่สมาชิกตกลงไว้แล้วหากมีผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือบริษัทรับเงินจากบริษัทกำหนด</p> <p>2.4 ก่อนชำระราคาสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าสมาชิกของบริษัทหรือผู้ให้บริการที่ร่วมบริการกับบริษัท (“ร้านค้า”) </p> <p>2.5 ใช้สินเชื่อตัววิธีการอื่นใดที่บริษัทจะจัดให้ขึ้นในภายหน้า</p> <p>ในกรณีที่สมาชิกรายการสินเชื่อผ่านธนาคารหรือผู้ให้บริการ สมาชิกตกลงชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารหรือผู้ให้บริการตามอัตราที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บ</p> <p>3. บัญชีสินเชื่อสามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน เว้นแต่มีการระบุหรือยกเลิกบัญชีก่อนวันหมดอายุ สมาชิกตกลงให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกและแจ้งข้อมูลบัญชีสินเชื่อให้แก่สมาชิกได้ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาต่ออายุบัญชีสินเชื่อให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด</p> <p>4. ในกรณีที่สมาชิกมีบัญชีสินเชื่อมากกว่า 1 บัญชี วงเงินสินเชื่อของบัญชีสินเชื่อซึ่งทุกบัญชีจะเป็นวงเงินสินเชื่อเดียวกัน สมาชิกสามารถจะสินเชื่อได้ทีละใบ ยอดเงินสินเชื่อคำต่อรายการและระยะเวลาการผ่อนชำระ ในกรณีผ่อนชำระเป็นไปตามที่บริษัท ธนาคาร ร้านค้า หรือผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อที่สามารถใช้ได้จะคงไม่เกินจำนวนอันเป็นส่วนต่างระหว่างวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติกับยอดเงินสินเชื่อที่ใช้ไปแล้ว และยังมีได้ชำระคืนแก่บริษัท ไม่ว่าจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> <p>5. คู่สัญญาตกลงว่าจะการใช้หมายเลขบัญชีสินเชื่อ หรือเลขประจำตัวประชาชน ควบคุมการลงนามหรือชื่อบนใบบันทึกการคำสินค้า/บริการ</p>	<p>(Sales Slip) เครื่องรับลายมือชื่อ (Signature Pad) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นตามที่บริษัทกำหนด การใช้รหัสประจำตัว (PIN) รหัสผ่าน (Password, Passcode) รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) การสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ผ่านแอปพลิเคชัน ข้อมูลที่รั่วซึมจากข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics) การใช้ข้อมูลเสียง (Voice Record) และข้อมูลการทำการซื้อขายบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการประเภท หรือข้อมูลจากการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของสมาชิกในรูปแบบดิจิทัลหรือรูปแบบอื่นใดตามกฎหมายหรือบริษัทกำหนดหรือออกให้ หรือสมาชิกกำหนดขึ้น (รวมเรียกว่า “รหัสผ่าน”) เป็นกรลงลายมือชื่อ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งชี้แทนเครื่องหมายเฉพาะประจำตัวของสมาชิกที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอันสามารถจะใช้เป็นหลักฐานในการตกลง การให้ความยินยอม การทำการขาย และการรับเงินสินเชื่อไปจากบริษัท กับทั้งสามารถไว้เพื่อร้องบังคับคดีตามกฎหมาย ในการนี้ ให้ใบบันทึกการขาย ในเสร็จรับเงิน รายงานการเบิกจ่ายที่บันทึกโดยเครื่องเอทีเอ็มและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ธนาคาร ร้านค้าและผู้ให้บริการอื่น อีเอ็ม SMS บันทึกการติดต่อระหว่างบริษัทกับสมาชิกผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินเชื่อ ส่วน ค่าภาษี หรือบันทึกไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ของเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว เป็นหลักฐานการใช้สินเชื่อและการทำการขายที่มีผลผูกพันสมาชิกทุกประการ ทั้งนี้ สมาชิกตกลงยินยอมจัดทำและลงนามในเอกสารและสัญญา และการทำการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้สินเชื่อและสัญญาให้บริการสินเชื่อดิจิทัลเมื่อบริษัทร้องขอ</p> <p>6. สมาชิกตกลงว่าข้อมูลบัญชีสินเชื่อ ข้อมูลด้านการเงินการบัญชี และรหัสผ่านที่บริษัทส่งให้แก่สมาชิกหรือสมาชิกกำหนดขึ้น เป็นข้อมูลความลับเฉพาะของสมาชิก สมาชิกมีหน้าที่ใช้การตามและควรใช้ในการที่รักษาและไม่เปิดเผย หรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูล รวมถึงลักษณะสำคัญและวิธีการใช้งานของรหัสผ่านดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการสอยตามรหัสผ่านจากสมาชิกในทุกกรณี หากสมาชิกเปิดเผยหรือยอมให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลหรือรหัสผ่าน ไม่ว่าจะใจหรือประมาทเลินเล่อ มอมหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีสินเชื่อหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ที่โรงงานหรือที่ราชการ สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีสินเชื่อและรายการสินเชื่อที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสมือนสมาชิกเป็นผู้ชำระรายการด้วยตนเอง รวมทั้งต้องรับผิดชอบชำระยอดเงินสินเชื่อ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และการคืนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ผ่านแอปพลิเคชัน ข้อมูลที่รั่วซึมจากข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics) การใช้ข้อมูลเสียง (Voice Record) และข้อมูลการทำการซื้อขายบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการประเภท หรือข้อมูลจากการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของสมาชิกในรูปแบบดิจิทัลหรือรูปแบบอื่นใดตามกฎหมายหรือบริษัทกำหนดหรือออกให้ หรือสมาชิกกำหนดขึ้น (รวมเรียกว่า “รหัสผ่าน”) เป็นกรลงลายมือชื่อ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งชี้แทนเครื่องหมายเฉพาะประจำตัวของสมาชิกที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอันสามารถจะใช้เป็นหลักฐานในการตกลง การให้ความยินยอม การทำการขาย และการรับเงินสินเชื่อไปจากบริษัท กับทั้งสามารถไว้เพื่อร้องบังคับคดีตามกฎหมาย ในการนี้ ให้ใบบันทึกการขาย ในเสร็จรับเงิน รายงานการเบิกจ่ายที่บันทึกโดยเครื่องเอทีเอ็มและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ธนาคาร ร้านค้าและผู้ให้บริการอื่น อีเอ็ม SMS บันทึกการติดต่อระหว่างบริษัทกับสมาชิกผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินเชื่อ ส่วน ค่าภาษี หรือบันทึกไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ของเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว เป็นหลักฐานการใช้สินเชื่อและการทำการขายที่มีผลผูกพันสมาชิกทุกประการ ทั้งนี้ สมาชิกตกลงยินยอมจัดทำและลงนามในเอกสารและสัญญา และการทำการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้สินเชื่อและสัญญาให้บริการสินเชื่อดิจิทัลเมื่อบริษัทร้องขอ</p> <p>7. สมาชิกตกลงเก็บรักษาและดูแลความปลอดภัยของโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ใช้งานหรือที่ราชการ ทั้งนี้ สมาชิกตกลงยอมรับความเสี่ยงและความเสียหาย รวมทั้งความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญหาย ถูกปลอมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูลหรือเอกสารที่ส่งมาจากหรือไปยังสมาชิก โดยไม่ถือเป็นความผิดของบริษัทและบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีการคัดแปลง แก้ไข หรือกระทำการใดกับโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อันทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การใช้งาน หรือการทำการของสมาชิก การแก้ไขคัดแปลงระบบปฏิบัติการ การติดตั้งแอปพลิเคชันหรือคำสั่งลงในทราบแหล่งที่มา หรือไม่ได้มาจากช่องทางที่บริษัทกำหนด การทำธุรกรรมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์สื่อสารละหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ</p> <p>8. ในกรณีที่บัญชีสินเชื่อ รหัสผ่าน โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานหรือที่ราชการสูญหาย ถูกขโมยหรือใช้โดยบุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากสมาชิก สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเพื่อออกบัตรระงับการใช้บัญชีสินเชื่อ รหัสผ่าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ทั้งนี้ สมาชิกตกลงรับผิดชอบในยอดเงินสินเชื่อที่เกิดขึ้นจนกว่าจะภายใน 5 นาทีหลังจากแจ้งให้บริษัททราบ รวมถึงดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทตรวจพบรายการสินเชื่อดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำของสมาชิก หรือสมาชิกมีส่วนรู้เห็น ยินยอม หรืออนุญาต สมาชิกจะต้องรับผิดชอบชำระยอดเงินสินเชื่อ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนภายในบัญชีที่รายการสินเชื่อเกิดขึ้น</p>	<p>9. บริษัทจะแสดงรายการใช้บัญชีสินเชื่อให้สมาชิกทราบผ่านแอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนด สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบรายการใช้สินเชื่อทุกรายการ หากสมาชิกพบว่าการใช้สินเชื่อรายการใดไม่ถูกต้อง สมาชิกจะต้องได้แจ้งและปฏิเสธการทำการขายกับบริษัทภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทำการขาย มิเช่นนั้นถือถือว่ารายการดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์</p> <p>10. บริษัทจะส่งใบแจ้งรายการใช้สินเชื่อและยอดชำระให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือน (“ใบแจ้งการชำระเงิน”) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมลของสมาชิก ก่อนวันครบกำหนดชำระไม่น้อยกว่า 10 วัน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งใบแจ้งการชำระเงินสำหรับบัญชีที่ไม่มีรายการใช้สินเชื่อหรือไม่ยอดชำระ</p> <p>11. สมาชิกตกลงชำระคืนเงินสินเชื่อพร้อมดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และค่าธรรมเนียมปีใด ๆ รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (Effective Rate) โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากยอดเงินสินเชื่อต้นรวมทั้งสมาชิกได้รับเงินสินเชื่อ นอกจากนั้นสมาชิกตกลงชำระค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ (ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>11.1 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ</p> <ul style="list-style-type: none">ค่าธรรมเนียมปีตามกฎหมายกำหนด <p>11.2 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น</p> <ul style="list-style-type: none">ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต หรือกรณีไม่พบข้อมูล 5 บาท/ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการคิดคำนวณวงเงินค้ำชำระ (เฉพาะกรณีที่ยอดค้ำชำระเกินกว่า 1,000 บาท) กรณีมียอดค้ำชำระ 1 งวด : 50 บาท ค่าธรรมเนียมวงเงินหนี้ กรณีมียอดค้ำชำระมากกว่า 1 งวด : 100 บาท ค่าธรรมเนียมการวงเงินหนี้ ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสินเชื่อตามที่บริษัท ธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนด <p>11.3 ค่าใช้จ่ายที่หาต้นทุนในการดำเนินงานของสมาชิกเพิ่มขึ้น</p>	<p>อื่นเนื่องมาจากการให้บริการสมาชิก หรือการผิดนัดชำระของสมาชิก หรือการใช้สิทธิใด ๆ ของบริษัทภายใต้สัญญา นี้ แล้วแต่กรณี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่บริษัทต้องเสียไปเนื่องจากเหตุดังกล่าว โดยสมาชิกตกลงจะใช้ให้แก่บริษัทเต็มจำนวน</p> <ul style="list-style-type: none">ค่าธรรมเนียมเช็คคืนกรณีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามเจต 200 บาท/ครั้ง <p>12. สมาชิกตกลงชำระคืนสินเชื่อพร้อมดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเงินอื่นใดทั้งหมดที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญานี้ให้แก่บริษัทภายในวันครบกำหนดชำระในแต่ละเดือนตามที่ระบุไว้ในแจ้งการชำระเงิน โดยสมาชิกขอชำระคืนเต็มจำนวนหรือเพียงบางส่วน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดในแต่ละเดือนสมาชิกต้องชำระตามยอดเรียกเก็บในแต่ละงวดตามจำนวน โดยไม่สามารถชำระเพียงยอดชำระขั้นต่ำได้ ทั้งนี้ สมาชิกสามารถชำระผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>12.1 ชำระผ่านแอปพลิเคชัน หรือระบบอินเทอร์เน็ต หรือชำระที่เครื่องเอทีเอ็มของบริษัท ธนาคารหรือผู้ให้บริการที่บริษัทกำหนด หรือชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่บริษัทกำหนด</p> <p>12.2 ชำระที่ทำการไปรษณีย์ จุดบริการรับชำระ เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่บริษัทกำหนด หรือด้วยวิธีอื่น</p> <p>ในกรณีที่สมาชิกชำระผ่านธนาคารหรือผู้ให้บริการ สมาชิกตกลงชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารหรือผู้ให้บริการตามอัตราที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บ</p>	<p>ที่สมาชิกชำระเงินงวดสุดท้าย หากสมาชิกคิดสัญญาหรือผิดนัดชำระหนี้ สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทคิดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าปรับสำหรับรายการหนี้ในอัตราสูงสุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย นับแต่วันที่ผิดสัญญาหรือผิดนัดจนกว่าชำระคืนให้แก่บริษัทครบถ้วน ในการนี้ สมาชิกตกลงให้บริษัทนำเงินที่ได้รับชำระไปชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย เบี้ยปรับ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้งานล่าช้าตามลำดับ หลังจากนั้นจึงนำส่วนที่เหลือมาชำระคืนเงินต่อไป ในกรณีที่สมาชิกผิดนัดชำระหลายงวด บริษัทจะหักเงินเพื่อชำระหนี้ตามลำดับดังกล่าว โดยเริ่มจากยอดผ่อนชำระงวดที่ถึงกำหนดชำระนานที่สุดก่อน</p> <p>13. หากสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินซื้อด้วยการหักบัญชีเงินฝาก บริษัทจะหักบัญชีเงินฝากในวันครบกำหนดชำระ หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะชำระยอดชำระสินเชื่อในเดือนใดได้ทั้งจำนวน บริษัทจะไม่ทำการหักบัญชีเงินฝากในเดือนนั้นและสมาชิกมีหน้าที่ชำระยอดชำระสินเชื่อในเดือนนั้นด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ ในการหักบัญชีเงินฝากสมาชิกตกลงให้บริษัทหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย ตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทก่อนหนึ่งประเทศอื่น ๆ</p> <p>14. หากสมาชิกผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ผ่อนชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ให้อายุสมาชิกผิดนัดขึ้นเป็นการผิดสัญญา และบริษัทมีสิทธิเรียกร้องให้สมาชิกชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที สมาชิกตกลงยินยอมชำระสินเชื่อทั้งหมดให้แก่บริษัท นอกจากนี้ สมาชิกต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความทั้งหมดอันเกิดจากการดำเนินการตามกฎหมายหรือการอื่น ๆ เพื่อการเรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือบังคับคดี จนเต็มจำนวนทุกอย่างจากสมาชิก</p> <p>15. บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะลดวงเงินสินเชื่อ ระบุหรือยกเลิกการใช้สินเชื่อ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>15.1 สมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของใข้อหนึ่ง ของสัญญา</p>	<p>15.2 บริษัทพบหรือสงสัยว่าสมาชิกใช้เอกสารปลอม เอกสารเท็จ แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ แจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือปิดข้อมูล ในการสมัครและ/หรือยื่นคำขอใด ๆ ต่อบริษัท ไม่ว่าจะปรากฏขึ้นก่อนหรือภายหลังจากอนุมัติสินเชื่อก็ตาม</p> <p>15.3 สมาชิกกลายเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือความน่าเชื่อถือ หรือทำให้บริษัทเสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หรือมีเหตุอันใดก็ตามที่บริษัทเห็นสมควรหรือตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ประกาศกำหนด</p> <p>15.4 สมาชิกผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญา นี้ หรือหนีใดก็ตามที่ต่อบริษัทหรือบุคคลใด ๆ หรือกระทำประการใด ๆ เพื่อปรับวงการชำระหนี้หรือเพื่อไม่ให้บริษัทหรือบุคคลใด ๆ ได้รับชำระหนี้</p> <p>15.5 สมาชิกถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย มีทรัพย์สินล้มพินาศ ตกเป็นผู้ต้องขังในคดีอาญาหรือเป็นบุคคลที่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือมีพฤติกรรมอันถือได้ว่าเป็นการฉ้อฉลบริษัทหรือส่านักการเงินอื่น สมาชิกเสียชีวิต สาบสูญ หรือคงเป็นคนที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกเพิกถอนสิทธิ</p> <p>15.6 สมาชิกมีฐานะทางการเงินหรือแหล่งที่มาของรายได้เปลี่ยนแปลงไป หรือประสบปัญหาการว่างงาน การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือทุพพลภาพหรือมีเหตุใดอื่นใดอันอาจเป็นเหตุให้กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิก</p> <p>15.7 สมาชิกไม่เปิดใช้งานบัญชีสินเชื่อ ไม่มียอดหนี้ค้าง และ/หรือไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชี บริษัทไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป หรือไม่สามารถส่งใบแจ้งการชำระเงินหรือเอกสารอื่นใดให้แก่สมาชิกตามที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้กับบริษัทได้</p> <p>15.8 บริษัทมีความจำเป็นใด ๆ ทางธุรกิจหรือกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปจนอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทขยยกเลิกการใช้บริการตามสัญญา นี้</p> <p>ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังสมาชิก</p>

9	10	11	12	13	14
<p>โดยหากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุอันอาจแก้ไขได้บริษัทจะกำหนดระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้สมาชิกแก้ไข การผิดสัญญาหรือเงื่อนไขดังกล่าว หากสมาชิกไม่แก้ไขแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจะใช้สิทธิเลิกสัญญาหรือไม่ สมาชิกยังคงมีหน้าที่ชำระหนี้สินที่พึงรับ รวมทั้ง ยอดผ่อนชำระที่เหลืออยู่ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้แก่บริษัทภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ ที่จะยกเลิกสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษ ที่ได้ให้แก่สมาชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการเข้าร่วมและรับรางวัลของกาน์ด แลชแบ็ก และสิทธิประโยชน์ใดในภายใต้รายการส่งเสริมการขายจนกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะถูกแก้ไข ทั้งนี้ การใช้สิทธิของสมาชิกใช้การยกเลิกสัญญาเนื่องกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้ที่สมาชิกมีต่อบริษัทครบถ้วนและหากบริษัทได้รับความเสียหายใด ๆ จากกรณีตามข้อ 15.2 และ 15.3 สมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสี่ยงหยดดังกล่าว</p> <p>16. สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขของสัญญานี้ รวมถึงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยในแต่ละงวดได้และสมาชิกตกลงผูกพันตามเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งถือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณีเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภายใต้ที่แพร่หลายในประชาคมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่มีการแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง หากการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นประโยชน์หรือลดภาระแก่สมาชิก ให้มีผลใช้บังคับได้ทันที และบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 30 วัน หลังวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>17. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่ม ดลดหรือลดวงเงินสินเชื่อ</p>	<p>บางส่วนหรือทั้งหมดได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มวงเงินสินเชื่อ บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า หากสมาชิกประสงค์จะเพิ่มวงเงินสินเชื่อ สมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบพร้อมทั้งให้ความยินยอมในการเพิ่มวงเงินสินเชื่อภายในระยะเวลาและตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด</p> <p>18. สมาชิกได้สำรองเก็บรักษาข้อมูล เอกสารรวมถึงภาพถ่าย ที่ให้ไว้แก่บริษัทถูกต้องแท้จริงและครบถ้วน หากสมาชิกเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล อาชีพ สถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ หรือข้อมูลอื่นใดของสมาชิก สมาชิกจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนดให้บริษัททราบทันที การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อพ้นกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้ง ทั้งนี้ สมาชิกตกลงว่าการส่งใบแจ้งการชำระเงิน คำบอกกล่าว และจดหมายต่าง ๆ โดยทางไปรษณีย์ อีเมล SMS ให้แก่สมาชิกตามที่อยู่ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สมาชิกได้แจ้งแก่บริษัทครั้งสุดท้าย และการแจ้งผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท ถือว่าได้ส่งและ/หรือบอกกล่าวให้สมาชิกทราบโดยชอบแล้ว</p> <p>19. ในกรณีที่สมาชิกผิดสัญญา หรือผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ที่มีต่อบริษัท สมาชิกตกลงและรับทราบว่าเป็นบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท อาจดำเนินการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจากฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว และบริษัทอาจใช้ข้อมูลของสมาชิกเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามสัญญา บอกกล่าวเลิกสัญญา หรือติดตามวงเงินหนี้ชำระที่สมาชิกมีต่อบริษัท รวมทั้งเปิดเผยและมอบหมายให้ผู้ให้บริการติดตามและเร่งรัดหนี้สินได้ แล้วแต่กรณีและตกลงให้บริษัทสามารถชำระหนี้ของสมาชิกจากบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร</p> <p>ทั้งนี้สมาชิกตกลงและรับทราบว่าบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากบริษัท รวมถึงบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนสิทธิดังกล่าวให้ดำเนินการแทน</p>	<p>20. สมาชิกตกลงว่าการที่บริษัทฟ้องผู้ผิดหรือผ่อนเวลาแก่สมาชิกในการปฏิบัติตามสัญญา นี้ การล่าช้าหรือครบเ็นใด ๆ ตามกฎหมายหรือสัญญาฉบับนี้ก็ตามดำเนินการฟ้องร้องและ/หรือริบสิทธิที่จะตั้งฟ้องผู้ผิดหรือผ่อนเวลาในคราวถัดไปไม่ว่าในคราวใด ทั้งนี้ไม่เป็นการทำให้เสื่อมเสียสิทธิของบริษัทภายใต้สัญญา นี้ และไม่ถือว่าบริษัทละเมิดสิทธิเรียกร้องต่อดำเนินคดี</p> <p>21. สมาชิกตกลงว่าสัญญานี้มีผลผูกพันผู้สืบสิทธิ ผู้รับช่วงสิทธิ รวมถึงทายาทและกองมรดกของสมาชิกด้วย บริษัทมีสิทธิโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใดโดยสมาชิกตกลงกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การโอนดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะบอกกล่าวให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 1 งวดของการชำระคืนเงินสินเชื่อ หรือการติดต่อเรียกยืม ยกเว้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าไม่ต้องทำการบอกกล่าว ซึ่งรวมถึงโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาผลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 แต่สมาชิกไม่มีสิทธิโอนสิทธิ ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน</p> <p>22. สมาชิกตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของร้านค้า ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ รวมถึงกรณีที่สมาชิกไม่สามารถทำการภายใต้เนื่องจากวงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอ บัญชีสินเชื่อครบรอบการใช้งาน หรือบริษัทระงับหรือยกเลิกบริการบางประเภท รวมทั้งการปฏิเสธไม่ยอมรับหมายเลขบัญชีสินเชื่อของร้านค้า ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ หากมีปัญหากับเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สมาชิกจะต้องเรียกร้องหรือดำเนินคดีกับร้านค้า ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการโดยตรง และไม่เรียกร้องให้มีการใช้สิทธิได้แจ้งกับบริษัทหรือให้บริษัทร่วมรับผิดชอบ</p> <p>23. สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อซึ่งเหลือให้เพียงพอสำหรับ การชำระค่าสินค้า ค่าบริการและยอดผ่อนชำระทุกรายการที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละเดือน บริษัทจะสามารถดำเนินการหักชำระได้ต่อเมื่อสมาชิก</p>	<p>มีวงเงินสินเชื่อเหลือเพียงพอที่จะชำระค่าสินค้า ค่าบริการและยอดผ่อนชำระรายการนั้น ๆ ได้ทั้งจำนวนเท่านั้น โดยจะไม่มีการหักชำระเพียงบางส่วน หากวงเงินสินเชื่อเหลือของสมาชิกเพียงพอที่จะชำระเพียงบางรายการ สมาชิกมีสิทธิแก่บริษัทในการเลือกว่าจะใช้สินเชื่อเพื่อหักชำระรายการใดก็ตามที่บริษัทเห็นสมควร ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการหักชำระได้ สมาชิกมีหน้าที่ชำระค่าสินค้า ค่าบริการและยอดผ่อนชำระรายการนั้น ๆ ให้พร้อมคำโต้แย้งเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดสัญญา และถูกระงับความคุ้มครอง และ/หรือบริการ</p> <p>24. ในกรณีที่สมาชิกใช้สินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี่ยประกันย หากสมาชิกประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันย สมาชิกจะต้องแจ้งไปยังผู้ให้บริการโดยตรง และการยกเลิกจะมีผลต่อเมื่อผู้ให้บริการตกลงยกเลิกกรมธรรม์ประกันยแล้ว ในการนี้ สมาชิกทราบและตกลงว่าจะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยชีวิตน หรือเงินอื่นใดให้แก่สมาชิก (ถ้ามี) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการแต่ละราย โดยผู้ให้บริการจะจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่สมาชิกโดยตรงตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด</p> <p>25. ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษั คตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องับสัญญา นี้ สมาชิกตกลงให้บริษัทมีสิทธิเก็บ รวบรวม ใช้ เผยแพร่และประมวลผลข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ประสิทธิภาพการ การติดต่อสื่อสาร บันทึก การทำการขาย Log file บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ผ่านช่องทางบริการต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อการปฏิบัติงานที่และการให้บริการตามสัญญา นี้ จนกว่าการใช้บริการสิ้นสุดของสมาชิกตามสัญญา นี้ จะสิ้นสุดลงโดยที่สมาชิกไม่มีหนี้ค้างชำระใด ๆ ต่อบริษัท โดยสมาชิกตกลงให้บริษัทสามารถจะใช้ข้อมูลและบันทึกที่บริษัทจัดทำเก็บตามข้อนี้ เป็นหลักฐานอ้างอิงการกระทำใด ๆ ของบริษัทและสมาชิกที่ได้กระทำงใด</p>	<p>หรือเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันใดที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง ระบุรับ หรือยกเลิกบริการไม่มีผลต่อสินเชื่อที่สมาชิกได้ใช้ไปแล้ว ซึ่งสมาชิกยังคงมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บริษัทจนครบถ้วนเพียงบางรายการ สมาชิกมีสิทธิแก่บริษัทในการเลือกว่าจะใช้สินเชื่อเพื่อหักชำระรายการใดก็ตามที่บริษัทเห็นสมควร ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการหักชำระได้ สมาชิกมีหน้าที่ชำระค่าสินค้า ค่าบริการและยอดผ่อนชำระรายการนั้น ๆ ให้พร้อมคำโต้แย้งเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดสัญญา และถูกระงับความคุ้มครอง และ/หรือบริการ</p> <p>27. สมาชิกตกลงที่จะให้ข้อมูลหรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทร้องขอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของบริษัท หากสมาชิกปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือดำเนินการใด ๆ ปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทสงวนวงสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการใช้สินเชื่อที่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p> <p>28. ข้อสัญญาแต่ละข้อจะเป็นอิสระต่หากจากกัน หากข้อสัญญาข้อใดไม่อาจใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ให้ข้อสัญญาข้ออื่นยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับระหว่างคู่สัญญาต่อไป</p> <p>29. ในการใช้บริการสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันหรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท สมาชิกตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนด</p>	<p>เต็มจำนวน ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อซึ่งเหลือไม่เพียงพอ สมาชิกจะต้องชำระให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง</p> <p>30.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเลขบัญชีสินเชื่อ สมาชิกตกลงให้ความตกลงและยินยอมที่ใดให้ไว้แก่บริษัทตามสัญญา นี้ รวมถึงความยินยอมให้หักบัญชีสินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการมีผลผูกพันบัญชีสินเชื่อใหม่ โดยสมาชิกจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้ขายหรือผู้ให้บริการด้วยตนเอง</p> <p>30.5 สมาชิกที่ประสงค์จะยกเลิกบริการมีจะต้องแจ้งความประสงค์ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด การยกเลิกจะมีผลภายหลังบริษัทอนุมัติการยกเลิกไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของสัญญาระหว่างสมาชิกกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ทั้งนี้ สมาชิกยังคงมีหน้าที่ชำระราคาสินค้าหรือค่าบริการที่บริษัทได้ชำระไปแล้วคืนให้แก่บริษัท พร้อมทั้งดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ</p> <p>30.6 เมื่อคำขอหักบัญชีได้รับอนุมัติ ให้อายุสมาชิกตกลงยกเลิกการชำระราคาสินค้าหรือค่าบริการโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก บัญชีบัตรเครดิต หรือตัววิธีการอื่นใดที่สมาชิกเคยแจ้งความประสงค์ไว้ก่อนหน้านี้นี้ทั้งหมด</p> <p>31. ในการใช้บริการผ่อนชำระราคาสินค้าหรือค่าบริการที่ร้านค้า สมาชิกตกลงใช้สินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระราคาสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนเงินที่ตกลงกันระหว่างสมาชิกกับร้านค้า (“ยอดจัดสินเชื่อ”) โดยสมาชิกตกลงให้บริษัทชำระเงินตามยอดจัดสินเชื่อให้แก่ร้านค้าแทนสมาชิก ทั้งนี้ สมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือระยะเวลาการผ่อนชำระภายหลังการอนุมัติ และสมาชิกสามารถสอบถามยอดหนี้ทั้งหมดที่ต้องชำระหากประสงค์จะชำระหนี้กับบัญชีก่อนกำหนด</p> <p>สมาชิกได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแห่งความตกลง</p>



สัญญาให้บริการสินเชื่อ